
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา   
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2559 

วันศุกร์ ที่  12  สิงหาคม  2559  เวลา  10.00  น. 
ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  

 
ผู้มาประชุม  
๑. นายว่าหาบ         เทพแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านนา 
๒. นายกิตติ            เจริญฤทธ์ิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
๓. นายชัยทัด เนตรทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  ๑ 
๔. นายทิพย์ยศ ณ  พัทลุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  ๒ 
๕. นายร่อเฉด องศารา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  ๒ 
๖. นายเกียรติศักดิ์ ชาญณรงค ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  3 
๗. นายวินัย พลหลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  3 
๘. นายสมคิด จิตรหลัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  ๔ 
๙. นายสมพร เพชรเพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  ๕ 

๑๐. นายสุชาติ ชายภักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  5 
๑๑. นายสมโชค เพ็ชรหวล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  ๖ 
๑๒. นายพรพจน ์ เพชรหวล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  ๖ 
๑๓. นางสาวอริสา ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  7 
๑๔. นายวีระศักด์ิ หูเขียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  ๗ 
๑๕.   นายธนพนธ์ ทองประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  ๘ 
๑๖. นายวีระวัฒน์ ฤทธ์ิหมุน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  9 
๑7.        นายชีพ ไข่แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  ๑๐ 
๑๘. นายทวีศักดิ์ เพ็ชรหวล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  ๑๐ 
๑๙. นายระลึก พลหลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  ๑๑ 
๒๐. นายวีระเดช กังแฮ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  ๑๑ 
21. นายนิวัฒน์ ฟุกล่อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  ๑๒ 
22. นายสุเมธ   ลีลาวิจิตรกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  ๑๒ 
23. นายสนิท เพียรมิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา/เลขานุการสภาอบต.บ้านนา 

ผู้ขาดประชุม 
1. นายบุญโชค ชูแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  1 
2. นายไพโรจน์ ชัยหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๘ 

ผู้ลาประชุม 
 -  ไม่ม ี
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายโชคดี               เพชรหวล           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
๒.  นายทรงพล             เพ็งเซ่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
3.  นายสมพร          ชูอ่อน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
4.  นางสาวปิยมาส        ณ  พัทลุง            เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
 

/เปดิประชุม... 
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เปิดประชุมเวลา  10.00  น.        

โดยมี นายว่าหาบ  เทพแก้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชุม และ นายสนิท  เพียรมิตร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ท าหน้าท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา  โดยท่ีประชุมได้ประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้    
นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

- กระผม นายสนิท เพียรมิตร ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ได้
ส ารวจสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ซึ่งเข้าประชุมเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ท้ังหมด จึงขอเสนอแนะให้ประธานสภาฯ กล่าว
เปิดการประชุม 

 
นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

 

-  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี  1 
ประจ าปี  2559  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  1 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  
ในวันศุกร์ ท่ี  12  สิงหาคม  2559  ต้ังแต่เวลา  13.00 น.  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนา    
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 -  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  

   ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  ๒๕๕9  วันพุธ ที่  29  มิถุนายน  2559 
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
บ้านนา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  ๒๕๕9  เมื่อวันพุธ ท่ี  29  มิถุนายน  
2559  ว่ามีข้อบกพร่อง หรือควรแก้ไขอีกหรือไม่     
 

นายชัยทัด  เนตรทองค า 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

-  กระผมนายชัยทัด  เนตรทองค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา หมู่ท่ี  1  
ขอแก้ไขจากงดออกเสียง 1 เสียง เป็นไม่รับรอง 1 เสียง 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 
 

-  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่  

ที่ประชุม -  ไม่มี 
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม  กระผมขอมติรับรองรายงานการประชมุ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  ๒๕๕9  
เมื่อวันพุธ ที่  29  มิถุนายน  2559  ด้วยครับ 

 

นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

-  มีมติรับรอง     21    เสียง 
   ไม่รับรอง                ไม่มี 
   งดออกเสียง             ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที่  3                เรื่องที่เสนอใหม่ 
-  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2560  
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  ส าหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น  จะมี 3 วาระ  คือ 
   1.  รับหลักการ 
   2.  แปรญัตติ 
   3.  ให้ความเห็นชอบ 

/วันนี้เป็น... 
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-  วันนี้เป็นขั้นตอนการรับหลักการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ซึ่งตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ได้
เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  เรื่องงบประมาณรา ยจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอเชิญท่านนายกชี้แจง ครับ 
 

นายโชคดี  เพชรหวล 
นายก อบต.บ้านนา 

-  กระผมนายโชคดี  เพชรหวล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ขอชี้แจงเกี่ยวกับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  เรื่องงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  โดยฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ได้ต้ังงบประมาณรายรับ
รายจ่าย  เป็นจ านวนเงิน  48,456,398.-  บาท  เก็บจาก 
1.  หมวดภาษีอากร 
2.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
4.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
5.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
6.  รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อบต. 

-  ส าหรับรายจ่ายงบประมาณประจ าปี  พ.ศ.2560 เป็นรายจ่ายแยกออกได้ดังนี้ 
         ด้านบริหารท่ัวไป 
                -  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         ด้านบริการชุมชนและสังคม 
                -  แผนงานการศึกษา 
                -  แผนงานสาธารณสุข 
                -  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                -  แผนงานเคหะและชุมชน 
                -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                -  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
         ด้านเศรษฐกิจ 
                -  แผนงานการเกษตร 
         ด้านการด าเนินงานอื่น 
                -  แผนงานงบกลาง 
                        รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  48,366,343.-  บาท             
               

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้ว  ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
บ้านนา ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ     
 

นายชัยทัด  เนตรทองค า 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

-  กระผมนายชัยทัด  เนตรทองค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ท่ี  1 
ขอสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2560  
เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข ดังนี ้
     -  เกี่ยวกับงานด้าน สปสช. หรือไม่ 
     -  ถ้ามีโรคระบาดงบประมาณที่ต้ังไว้เพียงพอหรือไม่ 
     -  ขอเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขได้หรือไม่ 
     -  งบประมาณที่ต้ังไว้เพียงพอหรือไม่   

 
/นายโชคดี... 
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นายโชคดี  เพชรหวล 
นายก อบต.บ้านนา 

-  ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนา ได้ต้ังจ่ายไว้ในด้านสาธารณสุข เป็นจ านวนเงิน  809,000  บาท  ถือว่า
เป็นการจัดสรรงบประมาณท่ีครอบคลุมแล้วและยังมีงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) อีก  ถ้าหากเกิดโรคระบาดก็สามารถควบคุมได้ทัน 
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  มสีมาชิกสภาฯ ท่านใด  มีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ 

 

ที่ประชุม 
 

-  ไม่มี 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม กระผมขอมติท่ีประชุมด้วยครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2560 โดยรับหลักการให้
ผ่านสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ในวาระท่ี  1  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

-  เห็นชอบรับหลักการ  21   เสียง 
   ไม่เห็นชอบรับหลักการ      ไม่มี 
   งดออกเสียง                  ไม่มี  
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  เมื่อที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560  ตามข้อ 49 แห่งระเบียบปกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  แล้วต่อไปจะเป็นการประชุมวาระท่ี  2 แปรญัตติ  ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ นัดประชุมครั้งต่อไป 

 

นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

 

-  ถ้าสมาชิกท่านใดจะขอเสนอค าแปรญัตติให้ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ต้ังแต่วันท่ี  
12  สิงหาคม  2559  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  ถึงวันท่ี  13  สิงหาคม 2559 เวลา 
15.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา   
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอื่นๆ 
นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 
 

-  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ  จะหารือบ้างครับ 

นายชัยทัด  เนตรทองค า 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 
 
 
 

- กระผมนายชัยทัด  เนตรทองค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา หมู่ท่ี  1  
ขอฝากผู้บริหารด าเนินการเรื่องต่อไปน้ีด้วย 
1. ช่วยจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนสายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองยายแม็ม  
ท่ีเชื่อมต่อกับต าบลบางด้วน โดยลาดยางทับหรือเอายางมะตอยมาถมถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ
ด้วยครับ 
2.  ช่วยจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง เพื่อบริการให้กับประชาชน 
3.  กระผมพูดในวาระอื่นๆเป็นการพูดท่ีเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชน 
 

นายร่อเฉด  องศารา 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

- กระผม นายร่อเฉด  องศารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา หมู่ท่ี  2  ขอ
สอบถามเกี่ยวกับรถยนต์ป้ายทะเบียน 2451 ขอให้ทางผู้บริหารช่วยจัดสรรงบประมาณ
ซ่อมแซมด้วย  เพราะเวลาน ารถยนต์ของ อบต. ลงพื้นท่ีดูแล้วไม่ค่อยดีเพราะรถมีรอยบุบ 
 

นายวีระวัฒน์  ฤทธิ์หมุน 
ส.อบต.หมู่ที่  9 

- กระผม นายวีระวัฒน์  ฤทธิ์หมุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา หมู่ท่ี  9  
ขอทราบว่าโครงการถนนสาย หมู่ 9 ที่เชื่อมต่อระหว่าง หมู่ 1  ได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 
 

 
 

/นายธนพนธ์  ... 
  



5 
นายธนพนธ์  ทองระดิษฐ ์
ส.อบต.หมู่ที่  8 

- กระผม นายธนพนธ์  ทองประดิษฐ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา หมู่ท่ี  8  
ขอฝากผู้บริหารช่วยแก้ไขปัญหาน้ าประปา หมู่ 8 ด้วย 
 

นายโชคดี  เพชรหวล 
นายก อบต.บ้านนา 

-  กระผม นายโชคดี  เพชรหวล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ขอชี้แจงดังนี้ครับ 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ได้จัดซื้อยางมะตอยแล้ว ขอให้สมาชิกมาขอรับท่ีกอง
ช่างได้เลย   
2.  เครื่องพ่นหมอกควัน  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ได้เสนอให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ท้ัง 3 แห่ง  โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  แต่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท้ัง 3 แห่งปฏิเสธ 
3.  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุง รักษา
ทรัพย์สินของทางราชการ ไว้แล้ว 
4.  โครงการถนนสาย หมู่ 9 ที่เชื่อมต่อระหว่าง หมู่ 1  ตอนนี้ได้ด าเนินการแล้ว 
5.  ประปา หมู่ 8  ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูแล้ว      
  

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ                        
 

-  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆจะหารืออีกบ้างครับ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ  

-  ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและขอปิด
ประชุมครับ 

  
ปิดการประชุม  เวลา  13.00  น. 

 

                                     (ลงชื่อ)  ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นายสนิท  เพียรมิตร) 

                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
 
 

 (ลงชื่อ)                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม                 (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายชัยทัด  เนตรทองค า)                              (นายทวีศักดิ์  เพ็ชรหวล) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมูท่ี  1                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมูท่ี  10 
 

(ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม                 (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายวีระเดช  กังแฮ)                                                           (นายทิพย์ยศ  ณ  พัทลุง) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมูท่ี  11                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมูท่ี  2                                                                       


